

BÁO CÁO

tiếp thu, trả lời ý kiến tham gia góp ý xây dựng Đảng năm 2023

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; căn cứ các nội dung góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu, giải trình các nội dung góp ý xây dựng Đảng năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nội dung góp ý 1: “Thời gian gần đây, nguồn kết nạp đảng viên mới ở chi bộ dưới cơ sở gặp nhiều khó khăn; kiến nghị tập trung phát triển đảng viên đối với đối tượng học sinh và công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện”

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu, trao đổi thêm một số thông tin:

Trong thời gian qua, công tác phát triển đảng viên luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện. Trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đảng viên Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra và chỉ tiêu phát triển đảng hằng năm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; Huyện ủy đã cụ thể hóa chỉ tiêu phát triển đảng hằng năm tại các Nghị quyết năm của Huyện ủy để thực hiện. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc¹; chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Tọa đàm về công tác phát triển đảng viên, bàn các giải pháp để thực hiện ngày càng tốt hơn; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên đã được giao. Kết quả triển khai thực hiện trong 3 năm (từ năm 2021 - 2023), toàn huyện đã kết nạp được 296 đảng viên, đạt chỉ tiêu hằng năm đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -

¹ Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 497-CV/HU, Ngày 29/12/2022 về việc tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức đảng và công tác phát triển đảng viên.

2025 đã đề ra (kết nạp hằng năm từ 80 - 100 đảng viên) và đạt chỉ tiêu hằng năm được Ban Thường vụ tỉnh ủy giao.

Về công tác phát triển đảng viên đối với đối tượng học sinh và công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp; ngày 07/9/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 120-KH/HU, về tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp, công nhân và người lao động trong việc xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tập trung rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng nguồn quần chúng, quan tâm giáo dục, tạo điều kiện kết nạp đảng đối với các nguồn quần chúng như: Công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, nhất là ngành giáo dục, y tế, học sinh trong các trường THPT trên địa bàn huyện và công nhân trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 5 chi bộ trường THPT và 06 có tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Trong năm 2023, đã kết nạp được 06 học sinh và 02 công nhân. Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên nói chung, trong đó có nguồn phát triển đảng trong học sinh và các doanh nghiệp. Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm cho các trường THPT trên địa bàn huyện. Chỉ đạo và rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng nguồn phát triển đảng viên là học sinh để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Lấy kết quả phát triển đảng viên là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với các tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Không xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không đề nghị khen cao đối với các tổ chức cơ sở đảng, các trường học không quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, nhất là đối với các đơn vị hằng năm không thực hiện được công tác kết nạp đảng viên là giáo viên và học sinh (*đối với các đơn vị còn nguồn phát triển đảng*).

2. Nội dung góp ý 2: *“Việc phát triển đảng viên ở một số chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn số lượng chưa đi đôi với chất lượng”.*

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu, trao đổi thêm một số thông tin:

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Huyện ủy Thăng Bình đã ban hành Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 26/12/2022 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới; trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc luôn chủ động phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú trưởng thành qua các phong trào, hoạt động ở cơ sở để cử đi bồi dưỡng các lớp đối tượng kết nạp Đảng nhằm bồi dưỡng kiến thức, tạo nhận thức đầy đủ về Đảng và xác định động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Đồng thời, tập trung giải quyết tốt mối quan

hệ giữa số lượng và chất lượng, không vì chạy theo số lượng đơn thuần mà bỏ qua chất lượng.

Tuy nhiên, những năm trước đây, việc phát triển đảng viên đối với thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ đảng viên đi làm ăn ở xa có tình trạng bỏ sinh hoạt đảng hoặc sinh hoạt đảng không đảm bảo quy định phải cho ra khỏi Đảng, xóa tên khỏi danh sách đảng viên theo quy định. Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu thực hiện nghiêm việc xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với những đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, không làm tròn nhiệm vụ đảng viên, đã được tổ chức Đảng giúp đỡ mà không tiến bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tập trung thực hiện tốt công tác rà soát, tạo nguồn, theo dõi, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên, phân đấu phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao hằng năm. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, đảng viên, đối tượng xin vào Đảng.

3. Nội dung góp ý 3: *“Về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức liên quan đối với trường hợp đảng viên Nguyễn Thị Thu Sương đi học tập ở nước ngoài, không sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú, không chuyển sinh hoạt theo đúng quy định của Đảng”.*

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu, trao đổi thêm một số thông tin:

Căn cứ Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Sương theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy thị trấn Hà Lam, các tổ chức đảng liên quan rút kinh nghiệm sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm trong việc quản lý đảng viên; thường xuyên quán triệt, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức sinh hoạt đảng, theo dõi đảng viên theo đúng quy định Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện việc theo dõi sinh hoạt đảng của đảng viên, chuyển sinh hoạt theo quy định và thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo.

4. Nội dung góp ý 4: “Trong những năm qua công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thường gặp khó khăn do công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, nhất là về công tác cán bộ; đề nghị cần tăng cường công tác chỉ đạo việc bố trí cán bộ có uy tín, năng lực, tâm huyết và đủ tâm thực hiện quy hoạch, quản lý hiện trạng tại các địa phương, nhất là tại các địa phương có các dự án được triển khai hiện nay”.

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu, trao đổi thêm một số thông tin:

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo cùng cố kiện toàn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban của huyện và cán bộ lãnh đạo, quản lý các xã, thị trấn; các đồng chí cán bộ lãnh đạo được đề bạt, bổ nhiệm cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhân sự lãnh đạo các phòng, ban của huyện và xã, thị trấn mới nghỉ hưu, chuyển công tác nên chưa kịp thời củng cố (như Bí thư Đảng ủy các xã Bình Minh, Bình Hải, Bình Tú, Chủ tịch UBND xã Bình Quế). Trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp tham mưu tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban của huyện và xã, thị trấn.

Vừa qua, để đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện triển khai việc điều động có thời hạn đối với một số công chức do UBND huyện quản lý để tăng cường, hỗ trợ một số địa phương có dự án trọng điểm đi qua nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản đảm bảo tiến độ đã được tỉnh yêu cầu.

Trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo UBND huyện tiếp tục rà soát, bố trí hoặc tuyển dụng công chức cấp xã, trong đó có chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường các xã, thị trấn đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ.

4. Nội dung góp ý 5: “Vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng (nhà trường và doanh nghiệp) thực hiện chưa đảm bảo Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát để tất cả các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện tốt Quy định này”.

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu, trao đổi thêm một số thông tin:

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú (viết tắt là Quy định số 213-QĐ/TW); chỉ đạo Chi ủy chi bộ thôn, khu phố, Đảng ủy các xã,

thị trấn nơi có đảng viên đang công tác cư trú thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, của công dân, trách nhiệm nêu gương,... đối với đảng viên đang cư trú; đồng thời nội dung đánh giá, nhận xét của Chi ủy chi bộ thôn, khu phố, Đảng ủy xã, thị trấn nơi đảng viên cư trú là nội dung bắt buộc và là cơ sở quan trọng để cấp ủy chi, đảng bộ nơi đảng viên đang công tác đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cán bộ, đảng viên.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm các quy định của Quy định số 213-QĐ/TW và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sẽ đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy để thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên đây là nội dung tiếp thu, trả lời các ý kiến góp ý xây dựng Đảng năm 2023; Ban Thường vụ Huyện ủy thông tin để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện biết.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT - XH huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Lê Quang Hạp